

Số: 264 /VKS-VP  
V/v thực hiện các biện pháp  
phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Cần Thơ, ngày 29 tháng 7 năm 2020

Kính gửi:

- Ban Lãnh đạo Viện KSND thành phố Cần Thơ;
- Lãnh đạo các Phòng, Viện KSND TP.Cần Thơ;
- Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân quận - huyện trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cần Thơ.

Thực hiện Công văn số 3238/VKSTC-VP ngày 28/7/2020 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Công văn số 2240/UBND-KGVX ngày 28/7/2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ “V/v tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới”.

Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của Viện kiểm sát hai cấp, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cần Thơ chỉ đạo Lãnh đạo các phòng nghiệp vụ và tương đương; Viện trưởng các quận, huyện trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cần Thơ thực hiện các nội dung sau đây:

1. Quán triệt tới toàn thể công chức và người lao động nội dung của Thông báo số 253/TB-VPCP ngày 25/7/2020 của Văn phòng Chính phủ; Công văn số 3238/VKSTC-VP ngày 28/7/2020 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Công văn số 2240/UBND-KGVX ngày 28/7/2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Trong đó, tuyệt đối không được chủ quan, lơ là hoặc có tâm lý hoang mang.

Tiếp tục quán triệt các quan điểm, nguyên tắc, phương châm và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trong tình hình mới đã được Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo tại Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24/4/2020.

2. Cán bộ, công chức, người lao động Viện kiểm sát hai cấp phải trung thực, tự giác và kịp thời khai báo y tế theo quy định của Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Y tế và của Ngành.

Cán bộ, công chức, người lao động không đi tham quan, du lịch, lễ hội ở vùng có dịch bệnh; hạn chế đến nơi tập trung đông người, đám hiếu, đám hỷ...

Bản thân và vận động gia đình không di chuyển đến vùng phải cách ly y tế, thực hiện ứng xử phù hợp trong tình hình dịch bệnh; Trường hợp cán bộ, công chức và người lao động Viện kiểm sát hai cấp và người thân trong gia đình đã di chuyển qua vùng dịch, tiếp xúc trực tiếp hay gián tiếp với nguồn dịch từ ngày 05/7/2020 thì phải tự giác, kịp thời khai báo y tế và báo cáo rõ lịch trình đi

chuyển, số người cùng đi cho Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cần Thơ qua Văn phòng tổng hợp, để phối hợp báo Sở Y tế thành phố Cần Thơ xử lý, giải quyết kịp thời. Cá nhân đã đến vùng dịch tự cách ly **14 ngày** tại nhà, không đến cơ quan.

3. Từ ngày 29/7/2020 tiếp tục thực hiện biện pháp giãn cách xã hội tại cơ quan: không bắt tay; giảm thiểu hội họp trực tiếp; công chức, người lao động phải đeo khẩu trang trong suốt quá trình làm việc tại cơ quan, kể cả khi họp hội và di chuyển nơi công cộng; rửa tay, sát khuẩn y tế khi đến cơ quan và rời cơ quan; không tụ tập đông người trong cơ quan; giãn cách tối thiểu 01 mét; tăng cường tổ chức họp giao ban, làm việc trực tuyến qua các phương tiện điện tử như: Điện thoại, email, zalo... tạm dừng tổ chức việc đọc báo vào các buổi chiều đầu giờ trong tuần làm việc đến khi có thông báo mới.

Phải thực hiện vệ sinh, sát khuẩn đối với xe ô tô công vụ của Cơ quan trước khi khởi hành và sau hành trình trở về (trên xe phải đảm bảo cung cấp đủ vật tư y tế).

4. Hạn chế tối đa và kiểm soát chặt chẽ khách đến cơ quan liên hệ công tác và người dân đến làm việc; yêu cầu những người này thực hiện nghiêm việc áp dụng các biện pháp phòng dịch, như: hướng dẫn họ đeo khẩu trang phòng dịch, đo thân nhiệt tại cổng bảo vệ, rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn y tế,... bố trí phòng tiếp khách riêng; không tiếp khách tại phòng làm việc.

5. Đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các đơn vị. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cần Thơ, Viện trưởng các quận, huyện phải quán triệt đầy đủ và tổ chức thực hiện nghiêm các quy định, chỉ đạo của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, ý kiến chỉ đạo của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cần Thơ; đồng thời, phải chịu trách nhiệm trước Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cần Thơ nếu để công chức, người lao động không thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 dẫn đến hậu quả tại đơn vị.

6. Thực hiện khử trùng, vệ sinh toàn bộ công viên, phòng làm việc trong cơ quan, đặt biệt là phòng tiếp công dân, phòng họp. Tổ chức mua khẩu trang y tế, nước rửa tay, dung dịch sát khuẩn để thực hiện phòng dịch tại đơn vị. Công chức tiếp xúc trực tiếp với đương sự, người có liên quan về hồ sơ, tài liệu, chứng cứ cần trang bị găng tay phòng dịch.

7. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch; tăng cường kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống dịch ở Viện kiểm sát hai cấp và báo cáo kịp thời Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cần Thơ (qua Văn phòng tổng hợp) các thông tin về phòng, chống dịch của đơn vị.

8. Giao Chánh Thanh tra và Chánh Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cần Thơ thường xuyên kiểm tra, đôn đốc thực hiện chỉ đạo của Viện